

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)  
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๓  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖  
โรงเรียนปากจาบวิทยา เครือข่ายโรงเรียนเพชรเจริญรัมย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร และบรรยายพิเศษ โดยมีนางปราณีดี ลีหัวสระ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพชรเจริญรัมย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน โดยมีคณะวิทยากร ได้แก่ นายวรวิทย์ ทวีลาภ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ และนางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะครอง โดยมีผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายโรงเรียนเพชรเจริญรัมย์ เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โรงเรียนปากจาบวิทยา ได้ส่งคณะครูเข้ารับการอบรมจำนวน ๖ ราย ได้แก่ นางสาวธนัชชา พุดขุนทด นางมยุรา ลีหัวสระ นางแวววิมล ศรีชัยภูมิ นางสาวสุภาพร กริ่งพุทรา นางสาวธนาพร งามวงศ์ และนายอชิชาติ เจริญวันนา ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ เพื่อที่จะขยายผลสู่เพื่อนครู และพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร

รายละเอียดรายงานข้อมูลสารสนเทศ ได้เสนอตามลำดับที่ ประกอบ ดังแนบ  
รูปภาพกิจกรรม



นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

ประธานการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ สำหรับผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายโรงเรียนเพชรเจริญรัมย์

# รูปภาพกิจกรรม



# รูปภาพกิจกรรม



## รูปภาพกิจกรรม



ลงชื่อ นิตยา ประทุมวงศ์ ผู้รายงาน  
(นางสาวนิตยา ประทุมวงศ์)  
ครู โรงเรียนปากจาบวิทยา

ลงชื่อ ปราณีต ลิ้มสวรรค์ ผู้รับรองข้อมูล  
(นางปราณีต ลิ้มสวรรค์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา